

**LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TÂN DÂN**  
**CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON**  
**Lần 2 tháng 11 năm 2023**

Xin chào tất cả các bạn! Đây là chương trình phát thanh Măng non của Liên đội trường Tiểu học Tân Dân. Trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, vui vẻ, chúc các bạn có nhiều năng lượng để học tập thật tốt.

*Các bạn ạ !*

Ngày hội nhà giáo Việt Nam sắp đến rồi trong tuần vừa qua nhiều chi đội đã cố gắng đáng kể trong các phong trào tự học, tự rèn luyện và các phong trào hoạt động của đội đề ra. Điều đáng chú ý hơn các là nề nếp truy bài 15 phút đầu giờ được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, thể dục và ca múa hát tập thể được tiến hành thường xuyên, toàn liên đội đã thực hiện tốt các nội quy quy định của nhà trường và của Đội TNTPHồ Chí Minh .

Hiện tượng học sinh nghỉ học không có lí do đã không còn, mỗi đội viên đã tự khép mình vào khuôn khổ, đến trường đồng phục quần áo gọn gàng và thực hiện đúng nghi thức đội, cho đến nay phong trào 1 phút sạch trường được 100% sao nhi đồng và đội viên hưởng ứng nhiệt tình, liên đội làm tốt công tác lao động vệ sinh chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, giữ cho khuôn viên trường lớp xanh – sạch –đẹp.

Các bạn à! Trong tháng 11 này, chúng ta có một ngày lễ đáng ghi nhớ đó là ngày “Nhà giáo Việt Nam” đây các bạn ạ!

Là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân tới những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học sinh tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của những người làm thầy luôn hết lòng với học sinh vì sự nghiệp giáo dục nước nhà. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giáo dục có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới, bởi "Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên". Người chỉ rõ: "Trình độ văn hoá của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân cũng là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, văn minh và giàu mạnh".

Bác từng nói: “Vì lợi ích Mươi năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chính vì vậy, vào ngày 20/11 hằng năm, trên khắp đất nước đều rộn ràng ngày lễ chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam. Các thế hệ học sinh trên cả nước thường tặng hoa và quà chúc mừng các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngày Nhà giáo Việt Nam hay còn gọi là ngày lễ hiến chương nhà giáo Việt Nam, quả thật là ngày rất có ý nghĩa đối với tuổi học trò chúng ta nhờ có ngày này chúng ta thể hiện lòng mình đối với các thầy giáo cô giáo.

Cuối cùng, mình xin chúc các bạn có tuần học tập đạt kết quả cao để tri ân các thầy, cô giáo nhé.

Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Trên đây là bài phát thanh măng non số 2 tháng 11 của đội phát thanh măng non trường tiểu học Tân Dân. Măng non xin chúc các bạn có một tuần học mới với nhiều điều bổ ích nhé!

Phần cuối chương trình xin mời các bạn lắng nghe bài hát “Bông hồng tặng cô”.

Chương trình phát thanh măng non của liên đội tiểu học Tân Dân đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau! Xin chào tạm biệt các bạn.

**TM. LIÊN ĐỘI  
TỔNG PHỤ TRÁCH**

**Lương Thị Thảo**